
สรุปข้อเสนอแนะเพิÉมเตมิในแบบสอบถามประเมินความพงึพอใจของสมาชิกสหกรณ์ในวนัประชุมใหญ่ 

ř.   ข้อเสนอแนะเกีÉยวกบัการจดัประชุมใหญ่สหกรณ์ 

ř.ř. บางคนรายงานติดขดั ควรปรับปรุงอยา่งมาก 

1.2 ใหมี้การจบัรางวลัดว้ย 

ř.ś ควรจดัเสียงใหช้ดัเจนมากกวา่นีÊค่ะ 

ř.Ŝ เห็นควรแจง้ อปท. สมาชิกใหท้ราบล่วงหนา้ดว้ยเพราะไม่เคยเห็นหนงัสือแจง้เลย 

ř.ŝ ควรมีการชีÊแจงรายละเอียดการประชุมใหส้มาชิกไดรั้บความการดาํเนินงานของสหกรณ์เป็นประจาํทุกปี 

ř.Ş อยากใหเ้พิÉมเบีÊยประชุม 

1.7 อยากใหผู้ที้Éมาเขา้ร่วมมาจากทุกหน่วยไม่ใช่มาจากทีÉคณะกรรมการสงักดัเท่านัÊน 

1.8 อยากใหมี้ตวัแทนจากทุกหน่วยงานมาร่วม 

1.9 อยากใหเ้พิÉมเงินปันผลหุน้ให ้6% จะเป็นผลดีกบัสมาชิกทีÉไม่ไดกู้ด้ว้ย 

1.10 เพิÉมเงินปันผลและเฉลีÉยคืนใหส้มาชิกมากขึÊน 

1.11 รวดเร็ว พฒันาดีขึÊนหลายประการ 

1.12 สไลดน่์าจะเปิดตามทีÉคนพดูบรรยายและซูมเป็นขอ้ๆใหช้ดัเจน ไม่ตอ้งอ่านทุกตวัอกัษรก็ได.้.อธิบายพอเขา้ใจเนน้ๆ 

ตอบ: ทางสหกรณ์ฯ รับทราบข้อเสนอแนะจากสมาชิกแล้ว ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการประชุมใหญ่หาวิธีปรับปรุงการประชุมใหญ่

ผ่านสืÉออิเล็กทรอนิกส์ และวิธีจัดการจํานวนผู้ เข้าร่วมประชุมใหญ่ ส่วนการจัดสรรกําไรสุทธิโดยจัดสรรเงินปันผล หรือเงิน

เฉลีÉยคืนให้สมาชิกเพิÉมขึÊน นัÊน ทีÉประชุมคณะกรรมการดําเนินการรับทราบและจะนํามาพิจารณาในการจัดสรรกําไรสุทธิ                   

ปีŚŝŞŝ ต่อไป 
 

Ś.   ข้อเสนอแนะเกีÉยวกบัการจดัสวสัดกิารให้กับสมาชิก 

2.1  ควรจดัสวสัดิการต่าง ๆใหแ้ก่สมาชิกเป็นประจาํทุกปีๆ 

2.2  ส่งเสริมสวสัดิการ เยอะ ๆ 

ตอบ: ทางสหกรณ์ฯ รับทราบข้อเสนอแนะจากสมาชิกแล้ว ได้มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ศึกษาและ

พิจารณาสวสัดกิารใหม่ๆ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพืÉอนําเสนอให้ทีÉประชุมคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาต่อไป        

ś.   ข้อเสนอแนะเกีÉยวกบัการให้สินเชืÉอแก่สมาชิก 

3.1 อยากใหพิ้จารณาลดดอกเบีÊยเงินกูเ้พืÉอช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โควดิอีกค่ะ 

3.2 อยากใหมี้โครงการพกัชาํระหนีÊ  

3.3 อยากใหผู้ที้Éติดค ํÊาประกนักูไ้ด ้

3.4 อยากใหป้ล่อยกูเ้งินกูโ้ควดิค่ะ 

3.5 อยากใหพิ้จารณาของผูค้ ํÊาประกนั กรณีผูกู้ผิ้ดสญัญากบัสหกรณ์ ใหผู้ค้ ํÊาประกนัสามารถกลบัมากูไ้ดต้ามปกติ 

3.6 อยากใหร้วมหนีÊ ทุกสัญญาหักเป็นยอดเดียวและขยายเวลาชาํระหนีÊ  

ตอบ: ทางสหกรณ์ฯ รับทราบข้อเสนอแนะจากสมาชิกแล้ว ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาคํานวณต้นทุน                          

การดาํเนินงานของสหกรณ์เปรียบเทยีบกับอัตราดอกเบีÊยสหกรณ์ ณ ปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ สามารถลดอตัราดอกเบีÊยเงนิกู้

ได้หรือไม่ ส่วนโครงการพกัชําระหนีÊ รวมหนีÊ สินเชืÉอโครงการเงนิกู้ ต่าง ๆ รวมไปถึงการสินเชืÉอแก่ผู้คํÊาประกนัลูกหนีÊค้างชําระ 

ขณะนีÊอยู่ในขัÊนตอนการพิจารณาของคณะกรรมการเงนิกู้  เพืÉอนําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาต่อไป 

Ŝ.   ข้อเสนอแนะเกีÉยวกบัเรืÉองอืÉน ๆ 

Ŝ.ř สาํนกังานแห่งใหม่ มาตัÊงทีÉชานเมืองก็ไดค้รับ ทีÉดินและอสงัหา จะถูกกวา่ในเมือง 

ตอบ:  ทางสหกรณ์ฯ รับทราบข้อเสนอแนะจากสมาชิกแล้ว ขณะนีÊ เรืÉองทีÉตัÊงสํานักงานสหกรณ์แห่งใหม่อยู่ในระหว่างการพิจารณา

ของคณะกรรมการอาํนวยการ เพืÉอนําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาต่อไป 

       


